

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดระยอง เขตสุขภาพที่ ๖ รอบที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ณ โรงพยาบาลระยอง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

.....
การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี มีประเด็นการตรวจราชการที่เกี่ยวข้อง ๖ ประเด็น สอดคล้องกับนโยบายมุ่งเน้นสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดระยอง รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี นำทีมตรวจราชการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี เข้าร่วมประชุม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา ตามประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ ๑ โครงการพระราชดำริฯ

ประเด็นที่ ๔ ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย

ประเด็นที่ ๕ สถานชีวาภิบาล

ประเด็นที่ ๗ ส่งเสริมการมีบุตร

ประเด็นที่ ๘ เศรษฐกิจสุขภาพ

ประเด็น Area Based : Regional Level (การดูแลส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคม)

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายแพทย์มณฑิเตอร์ คณาสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ ประธานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดระยอง รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พร้อมด้วยนายแพทย์มนู ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๖ กรณีปกติ รับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมจังหวัด ตามประเด็นการตรวจ ราชการ และการพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ การนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมจังหวัดตามประเด็นการ ตรวจราชการฯ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ๑.นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ (ยกเว้น ประเด็นที่ ๓ มะเร็งครบวงจร และ ประเด็นที่ ๔ ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย) โดย นายแพทย์ประดิษฐ์ ปฐวิศรีสุธา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ๒.นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประเด็นที่ ๓ มะเร็งครบวงจร และ ประเด็น ที่ ๔ ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย และการพัฒนา โรงพยาบาลระยอง โดย แพทย์หญิงเนาวรัตน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่าย การแพทย์ โรงพยาบาลระยองพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) การนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ จำแนกรายประเด็นการตรวจราชการ โดย ทีมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๖ ประเด็นที่ ๑ โครงการพระราชดำริ ประเด็นที่ ๒ สุขภาพจิตและยาเสพติด ประเด็นที่ ๓ มะเร็งครบวงจร ประเด็นที่ ๔ ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย ประเด็นที่ ๕ สถานชีวาภิบาล ประเด็นที่ ๖ ดิจิทัลสุขภาพ ประเด็นที่ ๗ ส่งเสริมการมี บุตร ประเด็นที่ ๘ เศรษฐกิจสุขภาพ ประเด็น Area based National level ประเด็น ๙ Area bases : Regional level (การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคม) สรุปผลการตรวจราชการ มอบข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการ และ ปิดการประชุมโดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๖

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ประธาน ประเด็น Area Based : Regional level การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม มอบหมายนางศิริพร จริยาจิรวัดนา รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี กล่าวรายงานสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดระยอง ประเด็น Area based : Regional Level การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ตัวชี้วัด : ร้อยละ ๕๕ ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan)

เป้าหมายรอบที่ ๑ ร้อยละ ๓๐ ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan)

ผลงานรอบที่ ๑ ไม่ผ่านคาเป้าหมาย ดำเนินการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan) ไตรรอยละ ๒๓.๓๒ (ข้อมูลจาก BB ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

สถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุ

จังหวัดระยอง มีผู้สูงอายุ ร้อยละ ๑๘ (ผู้สูงอายุ ๑๐๔,๙๓๘ คน จากประชากรทั้งหมด ๕๘๓,๑๑๐ คน) การคัดกรองประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) ปงบประมาณ ๒๕๖๗ คัดกรอง ร้อยละ ๔๐.๗๙ (ผู้สูงอายุที่คัดกรอง ADL ๔๒,๘๐๗ คน จากทั้งหมด ๑๐๔,๙๓๘ คน) พบผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดี(กลุ่มติดสังคม) ร้อยละ ๙๖.๙๕ ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง(กลุ่มติดบ้าน) ร้อยละ ๒.๑๗ และช่วยเหลือ ตนเองได้น้อยหรือไม่ได้เลย (กลุ่มติดเตียง) ร้อยละ ๐.๘๗ การจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (wellness plan) เขตสุขภาพที่ ๖ กำหนดให้ร้อยละ ๔ ของผู้สูงอายุกลุ่ม ติดสังคม และมีปัจจัยเสี่ยง ด้านสุขภาพ อย่างน้อย ๑ ประเด็น มีจำนวน ๒๘,๕๕๙ คน ต้องได้รับการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี ร้อยละ ๕๕ ซึ่งเท่ากับจำนวน ๑๕,๗๐๘ คน ผลการจัดทำแผนฯ เขต ทำได้ ๓๐,๖๓๑ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๗.๒๖ ส่วนจังหวัด ระยอง ร้อยละ ๔ ของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม และมีปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ อย่างน้อย ๑ ประเด็น มีจำนวน ๓,๑๕๖ คน ต้องได้รับการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี ร้อยละ ๕๕ เท่ากับจำนวน ๑,๗๓๖ คน ผลการจัดทำแผนฯ ๗๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๒ ซึ่งยังไม่ผ่านเป้าหมาย อำเภอที่มีการจัดทำแผนฯมากที่สุดคือ อ.วังจันทร์ร้อยละ ๕๗.๔๒ รองลงมา อ.นิคมพัฒนา ร้อยละ ๓๒.๕ และ อ.เมืองระยอง ร้อยละ ๒๘.๒๗ ตามลำดับ

มาตรการสำคัญ

- ต้นน้ำ** - จังหวัดชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและตัวชี้วัดกำกับติดตามงาน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- กำหนดเป้าหมายรายอำเภอและแจ้งเวียนหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ/องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - พัฒนาทักษะบุคลากรในการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan) ครอบคลุมทุกอำเภอ
 - โครงการ การสร้างการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มผู้สูงอายุและพระสงฆ์ จังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๗ (งบ PPA)
- กลางน้ำ** - คัดกรองและจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan)
- กำกับติดตามงานผ่านกลุ่มไลน์ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ และผ่าน การประชุมฯ ของผู้บริหารสังกัดต่าง ๆ
 - คืบข้อมูลผลการดำเนินงานตาม รอบ ๓, ๕, ๖, ๙, ๑๑ และ ๑๒ เดือน ตาม MOU ของจังหวัด
- ปลายน้ำ** - ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan) ร้อยละ ๒๓.๓๒ (เป้าหมาย รอบ ๑ ร้อยละ ๓๐)

ข้อค้นพบ

- มีแผนดำเนินโครงการฯ เดือนเมษายน ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ๑,๔๐๐ คน และ พระสงฆ์ ๔๐๐ รูป
- จังหวัดขับเคลื่อนแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan) นำร่องในชมรมผู้สูงอายุ อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอเมืองระยอง
- บางพื้นที่ชะลอการจัดทำแผนฯ เนื่องจากต้องการดำเนินการไปพร้อมกับการคัดกรอง สุขภาพ ๙ ด้าน

- เพราะกังวลการบันทึกข้อมูลด้วยการ Authen จะทำให้ผลงานคลาดเคลื่อนโอกาสพัฒนา
- ชี้แจงทำความเข้าใจประเด็นการคัดกรองเพื่อทำแผนฯ ในโปรแกรม wellness plan จะไม่เข้าซ้อนกับการคัดกรองด้วยการ Authen ใน HDC ให้พื้นที่ทราบ
 - ติดตามการจัดทำแผนฯ และบันทึกผลของโครงการ การสร้างการเข้าถึงบริการ คัดกรองภาวะเสี่ยงทางสุขภาพฯ ในโปรแกรม wellness plan

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

นายแพทย์มนู ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๖ กล่าว

- ติดตามผลการดำเนินงาน ในการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๒ / ๒๕๖๗

นางสาวปราณี พงษ์จินดา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้จดยางานการประชุม

นางสาวตรุณี ศรีประดู่
นักทรัพยากรบุคคล
ผู้จดยางานการประชุม

นางเจิดโฉม ศิริผล
หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดระยอง รอบที่ ๑/๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เป็นองค์หลักของเขตสุขภาพที่ 6 ในการอภิบาล-บ่มส่งเสริมสุขภาพและระบอบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนสุขภาพดี



NEWS **ศูนย์อนามัยที่ 6**

UPDATES

กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี




ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

จัดทำโดย : กลุ่มส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ ฉบับที่ 250 วันที่ 12 มี.ค. 2567 งบประมาณ 2567

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดระยอง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567



วันที่ 11-12 มีนาคม 2567 นายแพทย์เกียรติ คณาสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ประธานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดระยอง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย นายแพทย์บุญ ศุภลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 และ นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี นำทีมตรวจราชการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เข้าร่วมประชุมประเด็นที่ 1 โครงการพระราชดำริฯ , ประเด็นที่ 4 ลดแออัด ลดรอยโรค ลดป่วย ลดตาย , ประเด็นที่ 5 สถานะชีวภิบาล , ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมการมีบุตร ประเด็นที่ 8 เศรษฐกิจสุขภาพ และนางศิริพร จริยาจิรวัฒนา รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดระยอง ประเด็น Area based การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ตัวชี้วัด : ร้อยละ 55 ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan) ณ ห้องประชุมประตูทอง อาคารบูรพาพิศ ชั้น H โรงพยาบาลระยอง



นางศิริพร อภิรักษ์วัฒนา
รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6



ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี กรมอนามัยส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี